





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

13 ธันวาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2567</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ประชาชาติ, thailandplus, mcot, ch7, onbnews)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พร้อมด้วย ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. และประธานคณะกรรมการรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2567 นำคณะผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2567 เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระบรมราชวโรกาสพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยกราบบังคมทูลเบิกนักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2567 เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณรางวัลชัยนาทนเรนทร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มห. นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริหาร 2.นพ.มนชิต พูลสงวน ผอ.รพ.เกาะยาวชัยพัฒนา จ.พังงา ประเภทบริการ 3.ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ประเภทวิชาการ 5.น.ส.วิไลวัลย์ ธงสันเทียะ อสม.ประจำม.7 ต.ด่านโน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ประเภทประชาชน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างให้นักการสาธารณสุขทั่วประเทศได้เจริญรอยตาม</p>	
<p>นากษาชุนโยบายปี 2568</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, pptv, thaipbs, hfocus)</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลรอบ 3 เดือน และมอบนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีให้แก่ข้าราชการระดับสูง ภายใต้แคมเปญ “2568 โอกาสไทย ทำได้จริง 2025 Empowering Thais: A Real Possibility จากผลงานที่เป็นรูปธรรม สู่อนาคตที่ทำได้จริง” รวมทั้งหมด 11 นโยบาย แบ่งเป็นนโยบายระยะยาวที่ต้องทำในเชิงโครงสร้าง 6 นโยบาย ประกอบด้วย 1) การจัดการน้ำท่วม-น้ำแล้ง 2) การแก้ปัญหาหมอกควัน PM 2.5 3) ปัญหายาเสพติด 4) การทลายการผูกขาด 5) การแก้ปัญหาธุรกิจนอกระบบ และ 6) นโยบายการลงทุน สำหรับนโยบายที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า 5 นโยบาย ประกอบด้วย 1) โครงการ SML 2) หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน 3) ดิจิทัลวอลเล็ต 4) การแก้หนี้ครัวเรือน และ 5) บ้านเพื่อคนไทย</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 16</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ, ผู้จัดการ, Hfocus, TNN, Amarin, Ch3)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 และปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การแพทย์ฉุกเฉินไทย เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจและความปลอดภัยของประชาชน” โดยชี้ถึงความสำคัญของระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ครอบคลุมและทั่วถึง ทั้งทางบก ทางน้ำ และอากาศ โดยเฉพาะทางเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่นานอน เช่น โรคนิวตัมใหม่ อุทกภัย และอุบัติเหตุใหญ่ โดยระบบนี้ช่วยลดการเสียชีวิตและความพิการ รวมถึงเสริมสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติ โดยเน้นยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินผ่านการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยไปสู่มาตรฐานระดับสากล</p> <p>ร.อ.นพ.อัฉริยะ แผงมา เลขานุการ สพฉ. กล่าวเสริมว่า การประชุมนี้เปิดโอกาสให้เครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินทั่วประเทศพัฒนาศักยภาพผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานทั้งระดับพื้นที่และเชิงนโยบาย เพื่อสร้างระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ประชาชนเชื่อมั่นและเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สรพ. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2567 ประเภทกิตติมศักดิ์ จาก รมว.สธ. ในงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ (EMS Forum) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 ธ.ค. 67 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ รร.เซ็นทารา โฉมใหม่ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม.</p>	
<p>ประชุมวิชาการด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ thailandplus (เพิ่มสื่อ)</p> <p>- นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. เปิดการประชุมวิชาการด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า "การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Promotion and Prevention, P&P) ภายใต้อาณัติของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" ซึ่งจัดขึ้นโดย สสส. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ องค์การอนามัยโลก และภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในวงกว้าง สร้างการรับรู้ และความเข้าใจ</p>	
<p>ส่งเสริมของขวัญผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่สากล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., สยามรัฐ, มติชน, ibusiness, thansettakij, vijaikhao, thailandplus, thaitodaynews)</p> <p>- นายสรวิศ อ่อนละมัย ที่ปรึกษา รมช.สธ. เป็นประธานในการกล่าวปฏิญญาความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและ 6 หน่วยงาน ประกาศปฏิญญาความร่วมมือส่งเสริมของขวัญประเทศไทยจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งทางการแพทย์และทางพาณิชย์ พร้อมขยายช่องทางการตลาดในระดับสากล โดยมีตลาดเป้าหมายเป็นสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ จำนวน 98 แห่ง และหน่วยงานที่มประเทศไทยและการจัดเทศกาลไทยในต่างประเทศ ตั้งเป้าสร้างมูลค่าการตลาดไม่น้อยกว่า 480 ล้านบาท</p>	
<p>7 พันธุ์อับอากาศต้องระวัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaiPBS, linetoday, thaipr.net)</p> <p>- นพ.วิฑิต แสงธรรม รองอธิบดีกรมอนามัย เผยถึงน้ำมัน ถึงเก็บสารเคมี บ่อยบำบัดน้ำเสีย อุโมงค์ระบายน้ำ อุโมงค์รถไฟ ท้องใต้ดิน ไซโลเก็บเมล็ดพืช หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เป็นพันธุ์อับอากาศต้องระวัง แนะนำผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามข้อแนะนำ 8 ประการ</p>	
<p>ชูประโยชน์สมุนไพรตำยา กุ้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thaitodaynews, hfocuse)</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผย กรมฯ ยกระดับขนาดไทยชูประโยชน์สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย หลังจากองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียน ตำยา กุ้ง เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ปี 2567 ต่อจากความสำเร็จในการขึ้นทะเบียน “นวดไทย” ในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562</p>	
<p>พบผู้ประกอบการเครื่องสำอางไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, bizmatchingnews, today-realnews, thaimlnews, thailandplus, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เป็นประธานเปิดโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์นวัตกรรมและห้องปฏิบัติการ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทย์ฯ แก่ผู้ประกอบการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนได้รับทราบ ตลอดจนสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือระหว่างสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายกับผู้ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p>การฉีดฟิลเลอร์อย่างปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.วีรวัด อัครานันท์ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง แนะนำการฉีดฟิลเลอร์อย่างไรไม่ให้น้ำพุ เนื่องจากการฉีดฟิลเลอร์ คือการฉีดสารเติมเต็มให้แก่ผิวหนัง ช่วยแก้ไขปัญหามี ริ้วรอยร่องลึก บริเวณต่างๆ ของใบหน้า ให้กลับมาดูอ่อนเยาว์ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนฉีด รวมถึงควรทราบข้อควรปฏิบัติและข้อแนะนำก่อนและหลัง การฉีดฟิลเลอร์ที่ถูกต้องเพื่อลดการเกิดผลข้างเคียงหรือการเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น หากมีอาการชา บวม แดง หรือผิดปกติ ควรพบแพทย์ทันที</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กรมสุขภาพจิตตอบรม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaitodaynews)</p> <p>- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นวิทยากรที่เลี้ยงให้ความรู้บุคลากร ทั้งผู้บริหาร และผู้ช่วยเหลือต่างๆ เกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมรุนแรง ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในวันที่ 12 ธันวาคม พร้อมชี้การควบคุมพฤติกรรมผู้ป่วยในโรงพยาบาลมาจากหลายปัจจัย บุคลากร จำเป็นที่ต้องความรู้และเข้าใจแนวทางในการจัดการกับผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม พร้อมเปิดพื้นที่ให้มีการให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางด้านจิตใจแก่บุคลากร</p>	
<p>นวดไทย ไม่สยอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์ เขียวถวิล</p> <p>- เสนอบทความ เกี่ยวกับข่าวที่มีผู้เสียชีวิตหลังนวดแผนไทยว่า มีการใช้คำพาดหัวข่าวที่เข้มข้นจนทำให้รู้สึกสยดสยอง สะเทือนวงการนวดไทยอย่างมาก เช่น "นวดคอหัก" พิการจนตาย หรือ "นวดมรณะ ดัดคอดับทุรน" ซึ่งเข้าใจว่าการคิดหาคำที่สั้น กระชับ ได้ใจความมาใช้พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ หรือคิดคำที่กระตุกผู้ชมทางหน้าจอโทรทัศน์ในห้วงเวลาอันจำกัดทำได้ยาก แต่ไม่ควรหรือหวามากเกินไป เพราะยังไม่ได้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริง</p>	
<p>แพทยสภา แจงเข้าร่วมถกปมจ่ายยา 32 อาการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>-แพทยสภาได้เปิดเผยเอกสาร ที่อ้างถึงประธานคณะกรรมการศึกษาและปรับปรุงประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรม ได้เชิญประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2567 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น เนื่องจากกำหนดวันประชุมดังกล่าว กรรมการผู้แทนแพทยสภาได้แจ้งว่าตรงกับวันประชุมใหญ่ของคณะกรรมการแพทยสภา ซึ่งได้มีการกำหนดวันประชุมไว้ก่อนแล้ว และกรรมการผู้แทนแพทยสภามีความจำเป็นต้องเข้าร่วมประชุม จึงทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ในวันและเวลาดังกล่าวได้</p>	
<p>ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้สารสกัดขมิ้นชัน-ยารักษาโรคต้อหิน 13 รายการเป็นยาอันตราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, thecoverage, Tnews, linetoday, thaiger, phigudkhaow)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ 36 ณ วันที่ 11 พ.ย. 2567 ซึ่งเผยแพร่ผ่านราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2567 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา สำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น จ. ยาสารสกัดขมิ้นชัน เป็น จ. ใน (31) ของข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ลงวันที่ 26 พ.ค. 2521 รวมถึงให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น “(79) ยารักษาโรคต้อหิน (antiglaucoma preparations) ทั้งนี้ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต นำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันตามที่มีการให้เพิ่มตามประกาศนี้ ยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา และเมื่อได้รับอนุญาตให้แก้ไขทะเบียนตำรับยาแล้ว จึงจะผลิตหรือนำหรือส่งยาเข้าในราชอาณาจักรได้ รวมถึงให้ยาที่มีการเพิ่มดังกล่าวที่ผลิตหรือนำหรือส่งเข้าในราชอาณาจักรอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับจำหน่ายได้ต่อไปจนกว่ายาจะสิ้นอายุ โดยไม่ต้องแก้ไขฉลาก</p>	
<p>WHO SEARO ขึ้นชมการดูแลผู้ป่วยโรคไตในระบบบัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage)</p> <p>- น.ส.โซมา วาเชต ผอ.องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) ลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับจังหวัดและบริการปฐมภูมิ ด้วยวิธีล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) และล้างด้วยเครื่องอัตโนมัติ (APD) ณ ต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี และแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. โดยกล่าวว่า เป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลถึงในระดับครัวเรือน เพิ่มคุณภาพของระบบบริการสุขภาพ ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น และเป็นการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาว พร้อมหวังว่าจะสามารถเผยแพร่ให้เกิดภาพแบบนี้ไปทั่วทั้งภูมิภาค และจะนำโมเดลนี้ไปใช้กับงานด้านสุขภาพในมิติอื่นๆ</p>	
<p>รพ.มงกุฎวัฒนะประกาศยุติรักษาผู้ป่วยบัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (topnews, siamnews, postjung)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ ประกาศผ่านเฟซบุ๊ก ว่า รพ.จะหยุดให้บริการรับส่งผู้ป่วยนอกที่มีสิทธิบัตรทอง ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 67 เป็นต้นไป เนื่องจากสปสข.ไม่สามารถจ่ายหนี้ค้างชำระจำนวน 14 ล้านบาท ทำให้รพ.ต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรงโดย แต่ยังคงให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรคไตวายเรื้อรัง และโรคเอดส์ เนื่องจากมีมูลนิธิที่เข้ามาช่วยเหลือในกรณีพิเศษ เพื่อให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>อุทกภัยภาคใต้ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ INN -น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผอ.สพข. รับทราบรายงานจากสธ. ได้แจ้งหน่วยบริการในพื้นที่เพื่อประเมินภาวะกลุ่มเปราะบางในการเคลื่อนย้ายไปยังที่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงเสียชีวิตจากสถานการณ์ฝนตกหนัก ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม ที่ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ยะลา ปัตตานี นราธิวาส โดยเฉพาะ จ.สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช</p>	
<p>ยื่นร่าง พ.ร.บ. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, แนวหน้า, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, มติชน, Top News, INN) -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มห. ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย สส.ของพรรคภูมิใจไทย ร่วมยื่นร่าง พ.ร.บ.การศึกษาเท่าเทียม และ ร่าง พ.ร.บ.อสม. ได้รับเกียรติจากรองประธานสภาผู้แทนราษฎร นายภราดร ปริศนานันทกุล มาเป็นตัวแทนของท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ในการรับร่าง พ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับที่ทางพรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน และของประเทศไทย</p>	
<p>ตรวจคัดกรองมะเร็งฟรี สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวศาสนา, ทอล์คนิวส์, หนังสือพิมพ์อินทรีสยาม) -นายสุรชัย โชคครรชิตไชย ผอ.รพ.นครปฐม เผย รพ.นครปฐม ร่วมกับเทศบาลนครนครปฐม ขับเคลื่อนโครงการคัดกรองมะเร็งแบบครบวงจร 4 มะเร็ง ประกอบด้วย มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้และทวารหนัก มะเร็งตับ เปิดรับตั้งแต่วันที่ 32-70 ปี ผู้สนใจสามารถติดต่อเข้ารับบริการตรวจคัดกรองได้ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.-11.30 น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครนครปฐม</p>	
<p>คุมตรวจกระเช้าปลอดภัยรับปีใหม่ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Top News, เชียงใหม่นิวส์) -ภญ. นฤมล ชันดีกุล รองนพ.สสจ.เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันออกคุมตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ของประจำปี 2568 ที่ริมบึงซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาเมต้ามอลล์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการเลือกสุ่มกระเช้าของขวัญพร้อมจำหน่าย 3 กระเช้า มาตรวจสอบฉลากภาษาไทย สภาพบรรจุภัณฑ์ เลขสารบบอาหารและวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ที่จะต้องไม่หมดอายุ ซึ่งก็พบว่าทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด</p>	
<p>หมอพรพรรณฟ้องกลับคณะแพทยสภา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ อีจัน -หมอพรพรรณ เมธาติลกกุล ฟ้องกลับคณะแพทยสภาและคณะกรรมการ รวม 4 ราย หลังเมื่อปี 2566 ถูกนายกแพทยสภาและคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ฟ้องหมิ่นประมาทจากการแสดงข้อความเรื่องแพทยสภาส่งบัตรเลือกตั้งไม่ถึงแพทย์จำนวนหลายพันใบ ทำให้แพทย์ลงคะแนนไม่ได้ เผยว่า ตนจำเป็นต้องป้องกันตัวเองเพื่อความถูกต้อง และทำเพื่อส่วนรวมให้เกิดความโปร่งใสในการเลือกตั้งกรมแพทยสภาในอนาคต</p>	
<p>ออสเตรเลียสั่งสอบสวนตัวอย่างไวรัสหายจากห้องแล็บ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (one31) -นายทิม โนมีย์ นิคอลส์ ผอ.สำนักงานสาธารณสุขประจำรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียได้ออกมายืนยันว่า มีตัวอย่างไวรัสอันตราย 323 ตัวอย่างหายไปจากห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาสาธารณสุขในรัฐควีนส์แลนด์ ซึ่งถือเป็นการละเมิดมาตรการความ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ปลอดภัยทางชีวภาพครั้งใหญ่ โดยตัวอย่างไวรัสเหล่านี้ได้หายไปตั้งแต่ปี 2021 และมีการพบว่าไวรัสหายไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว แต่เพิ่งมีการยืนยันอย่างเป็นทางการ และกลายเป็นข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการระบุว่าไวรัสที่หายไปเหล่านี้ถูกขโมยหรือถูกทำลายไปแล้ว</p> <p>ส่วนตัวอย่างไวรัสที่หายไปทั้งหมด 323 หลอด ประกอบด้วย ไวรัสเฮนตรา 100 หลอด ที่มีแหล่งกำเนิดเชื้อจากม้า และค้างคาวกินผลไม้ อัตราการตายของผู้ติดเชื้อไวรัสนี้อยู่ที่ 57 เปอร์เซ็นต์ ไวรัสตัวที่ 2 คือไวรัสลิสซามี 223 หลอด ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อคล้ายพิษสุนัขบ้า อัตราการตายของผู้ติดเชื้อไวรัสนี้อยู่ที่ 100 เปอร์เซ็นต์ และยังไม่มีการรักษา และไวรัสฮันตา อีก 2 หลอด ซึ่งเป็นไวรัสที่เป็นพาหะของหนู และทำให้เกิดโรคปอดจากฮันตาไวรัสได้ อัตราการตายของผู้ติดเชื้อไวรัสนี้อยู่ที่ 38 เปอร์เซ็นต์</p> <p>นายนิโคลส์เปิดเผยด้วยว่า ตอนนี้ได้เปิดการสอบสวนมาตรา 9 และจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก โดยตอนนี้ยังไม่พบว่ามีผู้นำไวรัสเหล่านี้ไปใช้เป็นอาวุธชีวภาพ เพราะขั้นตอนการนำไวรัสมาทำเป็นอาวุธมีความซับซ้อนมาก ไม่ใช่มีอสมัครเล่นจะทำได้ นอกจากนี้ เมื่อนำไวรัสออกจากตู้แช่แข็ง ไวรัสจะสลายตัวอย่างรวดเร็ว ไวรัสจึงแพร่เชื้อไม่ได้ และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ยังไม่พบว่ามีมนุษย์ติดเชื้อไวรัสที่หายไปจากห้องทดลอง.</p>	